

GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/4, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) lớn bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện 52 doanh nghiệp có

số nộp NSNN lớn trên địa bàn tỉnh.

3 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa thực hiện 1.015 tỷ đồng, trong đó tổng thu tính cân đối 1.005,8 tỷ đồng, đạt 15,7% dự toán, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí chung và 52 doanh nghiệp nói chung và 52 doanh nghiệp có số nộp NSNN lớn nói riêng đã tích cực vượt khó để cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ thu NSNN. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau buổi gặp mặt, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,

Đại diện các doanh nghiệp, nêu những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cần tỉnh tháo gỡ đồng thời cam kết sẽ cố gắng phát triển sản xuất, kinh doanh để hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cảm ơn đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và 52 doanh nghiệp có số nộp NSNN lớn nói riêng đã tích cực vượt khó để cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ thu NSNN. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau buổi gặp mặt, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh,

Cục Thuế tỉnh tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp (xong trước ngày 15/4), từ đó tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các địa phương trước ngày 30/6 phải tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các sở, ngành, các huyện, thành phố trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp phải khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm trong thẩm quyền của mình, kịp thời báo cáo lên cấp trên những kiến nghị vượt cấp; định kỳ tổ chức đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, từ đó tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp; trong tháng 5 phải hoàn thành rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực hướng dẫn, vận động hộ kinh doanh cá

thể có quy mô lớn các thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp, cần chủ động lộ trình cơ cấu lại tổ chức sản xuất, xây dựng và củng cố thương hiệu, tìm kiếm thị trường để hoạt động hiệu quả hơn; chủ động tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tỉnh, huyện và các sở, ngành chủ động tháo gỡ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương luân chuyển cán bộ, nhất là những cán bộ hay tiếp xúc với doanh nghiệp.

MINH HƯƠNG

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP...

(Tiếp theo trang 1)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính chiến lược về xây dựng đời sống văn hóa, gia đình, nếp sống văn hóa, phát triển du lịch..., góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, rèn luyện thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch đã giành nhiều giải cao trong nước, khu vực và châu lục, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được sau 10 năm thành lập. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian tới cần tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật của trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác văn hóa, thể thao và du lịch; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tăng cường công tác quản lý di tích, lễ hội, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững; duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; mở rộng mô hình du lịch sinh thái, khai thác tốt những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của Thái Bình; đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao trình độ đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Trọng Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhân dịp này, 1 tập thể, 16 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh tặng bằng khen.

TRIỂN KHAI MỘT SỐ LUẬT...

(Tiếp theo trang 1)

thiếu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và người có khó khăn về tài chính sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Với 9 chương, 78 điều, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tổ tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm quản lý; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bồi thường. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Các luật, bộ luật trên được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong tình hình mới. Sau hội nghị, các ngành, địa phương, đơn vị sẽ tổ chức quán triệt, triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của các luật, bộ luật đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để từ đó kiến nghị ngành chức năng sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm việc thi hành các luật, bộ luật hiệu quả.

GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại các điểm giám sát, đại diện lãnh đạo hai xã Hồng Việt, Phong Châu đã giải trình, làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn giám sát nêu ra: công tác tổ chức lễ hội, sử dụng tiền công đức, tiền nhang, giọt dầu; việc xã hội hóa nguồn lực phục vụ tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp; hoạt động của ban quản lý di tích; giải pháp bảo vệ các di tích khỏi bị xuống cấp về thời gian, thiên tai... Đại diện hai xã kiến nghị với đoàn một số vấn đề về: tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý di tích, quản lý lễ hội cho cán bộ văn hóa cơ sở; nghiên cứu hỗ trợ các địa phương

bảo quản sắc phong, cổ vật; hỗ trợ kinh phí trùng tu các di tích xuống cấp nghiêm trọng...

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát đề nghị hai xã đẩy mạnh công tác quảng bá giá trị lịch sử văn hóa của di tích nhằm huy động nguồn xã hội hóa phục vụ trùng tu, tôn tạo các hạng mục di tích đã được cấp bằng công nhận và các di tích chưa được cấp bằng công nhận đang xuống cấp; làm tốt hơn nữa công tác quản lý, tổ chức lễ hội...; đồng thời, tiếp tục kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

THỨC ĐẨY XUẤT KHẨU...

(Tiếp theo trang 1)

thăm dò thị trường Việt Nam thông qua sự trợ giúp cụ thể và những giải pháp thiết thực.

Cũng tại hội thảo, CCFIV đã giới thiệu Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam. Qua đó, CCFIV mong muốn các doanh nghiệp Thái Bình nên chủ động quảng bá, ứng dụng thông tin, tham gia triển lãm, tìm kiếm khách hàng và cơ hội xuất khẩu sang Pháp và các nước châu Âu.

Đại diện đơn vị triển lãm The Sourcing Connection trình bày nội dung về triển lãm và

các thông tin cần thiết khi tham gia gian hàng tại The Sourcing Connection 2018. Đây là sự kiện lớn dành cho các nhà sản xuất hàng may mặc đến từ châu Á Thái Bình Dương tham gia.

Hội thảo dành phần lớn thời gian để các doanh nghiệp may mặc của Thái Bình trao đổi, thảo luận với CCFIV về cơ hội xuất khẩu trực tiếp hàng hóa sang Pháp, cách quảng bá sản phẩm sang thị trường châu Âu và Pháp, chi phí tham gia triển lãm, các triển lãm liên quan tới ngành may, quần áo...

THÀNH PHỐ TIỀM ẨN NGUY CƠ CHÁY CHỢ

Thời gian qua, liên tiếp các vụ cháy chợ đã xảy ra trên toàn quốc do công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) còn sơ sài, thiếu chuyên nghiệp. Tại thành phố Thái Bình, nguy cơ cháy chợ cũng luôn tiềm ẩn, rình rập.

Thời tiết bắt đầu nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các chợ, nhất là các chợ lớn trên địa bàn thành phố, tập trung đông tiểu thương. Mục số thị một số chợ trên địa bàn thành phố cho thấy việc bảo đảm an toàn cháy, nổ vẫn còn rất nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Chợ Quang Trung có diện tích trên 8.000m² với trên 300 quầy, ki-ốt, mặt hàng kinh doanh chủ yếu là quần áo, vải vóc, đồ da giày... Chi T.T.H.N chia sẻ: Hiện tại, những người buôn bán ở đây đều lo lắng về nguy cơ cháy, nổ. Bởi bao vốn liếng đều nằm tại chợ. Nếu trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn sẽ khiến bao nhiêu người điêu đứng, mất đi miếng cơm, manh áo. Còn tiểu thương Đ.V.N lo lắng: Đường hẹp, hàng quán hai bên nối nhau kín mít, nếu xảy ra cháy thì chưa chắc xe cứu hỏa đã vào được, lúc đó chắc chỉ lo chạy lấy người chứ ở lại cũng không giải quyết được gì. Đạo một vòng quanh chợ Quang Trung mới nhận thấy những lo lắng của bà con tiểu thương ở đây là hoàn toàn có cơ sở. Các mặt hàng đều có nguy cơ cháy, nổ cao, diện tích gian hàng nhỏ hẹp nên tình trạng bày hàng tràn ra lối đi thường xuyên xảy ra. Thời tiết chưa chuyển hè nhưng vào



Khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ Bo không bảo đảm.

chợ không khí rất ngột ngạt, oi bức. Chợ quy mô lớn, lượng khách hàng thường xuyên đến chợ đông, nhất là cuối tuần, ngày lễ, tết nhưng xung quanh chợ chỉ có 25 bình MFZ4, 2 bình MFZT35, bể nước chứa 30m³ và

5 họng nước chữa cháy. Lối đi lại bị hàng hóa, vật tư, phương tiện giao thông, nhất là xe máy làm cản trở lối thoát nạn, trong khi biển chỉ dẫn không có. Mặc dù từ khi đi vào hoạt động năm

2006 đến nay chợ Quang Trung chưa xảy ra cháy, nổ nhưng không có nghĩa như thế đã đủ yên tâm, chủ quan, lơ là trong công tác PCCC.

Chợ Bo sau vụ hỏa hoạn năm 2003 đã được đầu tư xây dựng hiện đại, với diện tích 9.000m²,

trên 300 hộ kinh doanh đa dạng các mặt hàng. Tại thời điểm xây dựng chợ, công tác PCCC đã được quan tâm đầu tư nhưng hiện nay chợ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy. Các dãy hàng hóa được bố trí lộn xộn, thiếu khoa học. Khối lượng hàng hóa lớn dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi, cửa, hành lang thoát nạn. Nhiều hộ kinh doanh căng lều bạt, mái che bằng nilon và các chất dễ cháy khác làm cản trở giao thông phục vụ xe chữa cháy đồng thời tăng nguy cơ cháy lan khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tại tầng 2 với các gian hàng mã, công tác PCCC còn chưa được chú trọng. Khoảng cách giữa các gian hàng gần như không còn. Cùng với đó, rác thải tràn lan, các vận dụng không dùng nhưng dễ cháy như tủ gỗ, sập gỗ, bia cát tông, nilon... được vứt bỏ tràn lan ngay phía sau quầy hàng. Nếu xảy ra cháy sẽ là điều kiện thuận lợi để cháy lan nhanh, uy hiếp các dãy hàng vài ở tầng 1, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và thoát nạn... Theo ông Cao Văn Sơn, Phó ban Quản lý chợ Bo, bài học xương máu về cháy chợ cách đây 15 năm vẫn chưa thể người ngoài với cả những người buôn bán và anh em bảo vệ. Ông Sơn thừa nhận mặc dù công tác tuyên truyền về PCCC được làm thường xuyên nhưng vấn đề an toàn cháy, nổ vẫn chưa thật sự an toàn tuyệt đối. Ý thức chấp hành các quy định về PCCC của một số tiểu thương chưa cao, còn chiếm dụng vỉa hè, xâm phạm hành lang an toàn của công tác PCCC, căng lều bạt, mái che làm cản trở giao thông phục vụ chữa cháy.

ĐỨC DUNG

EU thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Đông Nam Á



(vietnamplus.vn) Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố dự án tăng cường quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp ở tất cả các nước ASEAN.

Người phát ngôn của Văn phòng Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Luis Berenguer cho biết dự án sẽ bao gồm hai nền tảng, IP Key Đông Nam Á (IP Key SEA) và ARISE Plus, đều thuộc chính sách của EU trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và công nghiệp.

IP Key SEA tập trung vào giới kinh doanh, trong khi ARISE Plus tập trung vào các khía cạnh liên quan đến phát triển, hợp tác... Người phát ngôn của OUEPI cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và công nghiệp của các công ty châu Âu cũng như khu vực.

Ông Berenguer cho rằng sở hữu trí tuệ và công nghiệp sẽ đi cùng với sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế, trong đó các lĩnh vực liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp chiếm 42% GDP, 38% xuất khẩu và 90% xuất khẩu.

Tuy nhiên, EU mỗi năm mất 90 tỷ euro và 800.000 việc làm vì hàng giả với những sản phẩm như đồ trang sức, túi xách, đồng hồ, đồ chơi và thuốc trừ sâu. Chương trình SEA Key của IPA sẽ được đầu tư 7 triệu euro (khoảng 8,5 triệu USD) trong 4 năm tới và ARISE Plus sẽ nhận được 5,5 triệu euro trong thời gian 5 năm.

EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn trong ASEAN với mức đầu tư hàng năm là 19 tỷ euro. Đây cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN, sau Trung Quốc và Mỹ, với kim ngạch thương mại đạt hơn 246 tỷ euro.

Hàng trăm tín đồ công nghệ hào hứng trải nghiệm tại VIBA SHOW 2018



(vtv.vn) Triển lãm quốc tế về phát thanh truyền hình và thiết bị nghe nhìn 2018 (VIBA SHOW 2018) vừa khai mạc tại Hà Nội. VIBA SHOW 2018 là triển lãm quốc tế thường niên về lĩnh vực phát thanh truyền hình, thiết bị nghe nhìn, được tổ chức dành cho các đơn vị, giới chuyên môn cũng như cộng đồng tiêu dùng công nghệ trên cả nước. Đây là lần thứ 6 VIBA SHOW tổ chức tại Việt Nam nhưng lại là năm đầu tiên ra mắt cộng đồng công nghệ ở Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Chia sẻ tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Đình Cường, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền (PayTV) cho biết: Triển lãm mang đến cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, tăng cường xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước cũng như cộng đồng ngành phát thanh truyền hình, có cơ hội tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất, đồng hành cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.



Bình cứu hỏa bị hàng hóa lấn chiếm, che khuất tầm nhìn.



Các ki-ốt hàng mã trên tầng 2. Phía dưới là các gian hàng quần áo.



Lối đi lại tại chợ Quang Trung bị hàng hóa, phương tiện giao thông làm cản trở lối thoát nạn.